



Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2008

TUYÊN BỐ

CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
VỀ PHÁN QUYẾT CỦA TOÀ PHỨC THẨM LƯU ĐỘNG SỐ 2 LIÊN BANG MỸ
TRONG VỤ KIẾN CỦA CÁC NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ĐI-Ô-XIN VIỆT NAM

Ngày 22-2-2008, tại Niu Oóc, Toà phúc thẩm lưu động số 2 Liên bang Mỹ đã phán quyết đồng ý với phán quyết của Toà sơ thẩm (10-3-2005), bác đơn kiện của Hội nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam và các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam đối với các công ty hoá chất Mỹ về việc đã cung cấp chất độc da cam/đi-ô-xin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Những phân tích khoa học và thực tế đã khẳng định, khoảng 80 triệu lít hóa chất độc có chứa đi-ô-xin-chất cực độc đối với con người và môi trường sinh thái, do quân đội Mỹ rải xuống miền Nam Việt Nam trong chiến tranh đã, đang sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng của các nạn nhân bị nhiễm phải và các thế hệ con cháu của họ, trong đó có cả các cựu quân nhân Mỹ và một số nước khác, những người đã tham chiến ở Việt Nam. Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang dồn mọi nỗ lực để khắc phục hậu quả này đối với các nạn nhân là người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin nhưng chưa có kết quả như mong muốn. Chính phủ Mỹ cũng đã trợ cấp hàng tỷ USD mỗi năm cho các nạn nhân của họ.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận thấy việc phán quyết của Toà phúc thẩm lưu động số 2 Liên bang Mỹ là sự nối tiếp từ phán quyết sai lầm của Tòa sơ thẩm, không công bằng và không đúng với thực tiễn mà các nạn nhân đã và đang phải gánh chịu. Phán quyết như vậy là đi ngược lại với sự hợp tác ban đầu của chính phủ Mỹ với Việt Nam để khắc phục hậu quả của chất độc da cam/đi-ô-xin. Đây là phán quyết sai lầm, không công bằng về công lý và trái với đạo đức xã hội, nhân dân Việt Nam và những người có lương tri trên thế giới rất bất bình về phán quyết này.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: Vụ kiện này là tiếng nói của lương tri và quyền con người đòi đạo lý và công lý, không chỉ vì cuộc sống của các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam mà còn vì quyền lợi chính đáng của các nạn nhân chất độc da cam là cựu chiến binh Mỹ đã tham gia chiến tranh ở Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam, một lần nữa kêu gọi các tổ chức quốc tế, các chính

phủ, các tổ chức phi chính phủ, các nhà khoa học, các nhà luật học, các nhà hoạt động xã hội, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới tiếp tục nói lên sự thật và có những hành động thiết thực ủng hộ vụ kiện và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam.

Không thể vô cảm và coi thường công lý! Chúng tôi hy vọng và đòi hỏi Toà án Tối cao Mỹ hãy phán quyết buộc các công ty hoá chất Mỹ đã cung cấp chất độc da cam/đi-ô-xin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam phải nhận trách nhiệm và bồi thường thoả đáng cho các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM**